

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ ๒๐๐๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ชุด  
๒. ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาระบบนิเวศการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานภายใต้ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจำเป็นต้องมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ประกอบกับเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดภาระในการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในการเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้ที่หลากหลายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด และคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ผ่านทาง QR - Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี   
(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖

“เรียนดี มีความสุข”

